



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

สารบัญ

	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
1.3 ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
ส่วนที่ 2 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน	2-4
2.2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)	5-7
2.3 บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)	
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8-12
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	13-14
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการเกษตร	
2.1 แผนการเกษตร	15
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านสาธารณสุข	
6.1 แผนงานสาธารณสุข	16-17
บัญชีครุภัณฑ์	18-20

ภาคผนวก

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
ประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2570

ตามที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และมาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตามรูปแบบภายใต้หลักพระราชรัฐ รวมทั้งเพื่อให้กระบวนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เกิดการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นโดยรวมนั้น ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนร่วม และเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่ง*“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ “การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน

โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำปรึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยานั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อม เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ส่วนที่ 2 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน	หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตู การค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค	9.อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน	1.การสร้างความ เข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจ รากฐาน และแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน	6.การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับการเป็น ศูนย์กลางทางการตลาด และเชื่อมโยงสู่ประเทศ ในประชาคมอาเซียน	1.การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	1.พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานให้เอื้อต่อการ พัฒนาในด้านต่างๆ	1.เคหะและ ชุมชน	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน การสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน	หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตู การค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค	9.อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน	1.การสร้างความ เข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจ รากฐาน และแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน	6.การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับการเป็น ศูนย์กลางทางการตลาด และเชื่อมโยงสู่ประเทศ ในประชาคมอาเซียน	1.การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	1.พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานให้เอื้อต่อการ พัฒนาในด้านต่างๆ	2.อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	หมวดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศ ชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและแปรรูป มูลค่าสูง	2.ยุติความหิวโหย บรรลุ ความมั่นคงทางอาหารและ ยกระดับโภชนาการและ ส่งเสริมการเกษตร	1.การสร้าง ความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจ ฐานรากและ แข่งขันได้อย่าง ยั่งยืน	3.การพัฒนาศักยภาพ การและขีด ความสามารถด้าน การเกษตรและปศุสัตว์	1.การพัฒนาด้าน การเกษตร	2.ส่งเสริมการเพิ่ม มูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร	3.การเกษตร	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน การสร้างการเติบโต	หมวดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจ หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	15 ปกป้อง พื้นฟูและ สนับสนุนการใช้ระบบ	3.การบริหารจัด การทรัพยากร	7.การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	3.การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อมและ สิ่งแวดล้อม	3.ส่งเสริมและ สนับสนุนการอนุรักษ์	4.สร้างความ เข้มแข็งของ	สำนักปลัด

บุคคลภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		นิเวศน์บอบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อกรกลายสภาพเป็น ทะเลทรายหยุดการ เสื่อมโทรมของที่ดินและ พื้นที่สภาพดิน และ หยุดยั้งการสูญเสียความ หลากหลายทางชีวภาพ	ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม	และสิ่งแวดล้อมแบบมี ส่วนร่วมและยั่งยืน	ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม.	ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน ความมั่นคง	ยุทธศษายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และ เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เต็มใตได้อย่างยั่งยืน	11 ทำให้เมืองและการ ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มี ความปลอดภัยมีภูมิต้านทาน และยั่งยืน	4การพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิตให้ มั่นคง	2.การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่ ของประชาชนให้ เข้มแข็งและยั่งยืน	4.พัฒนาด้านสังคม และทรัพยากร มนุษย์	5.การรรักษา ความสงบ ภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน การพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ยุทธศษายที่ 12 ไทยมีกำลังคน สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง อนาคต	4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มี คุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม และ สนับสนุนโอกาสในการ เรียนรู้ตลอดชีวิต	4การพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิตให้ มั่นคง	2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของ ประชาชนให้เข้มแข็งและ ยั่งยืน	4.พัฒนาด้านสังคม และทรัพยากร มนุษย์	6การศึกษา และการศึกษา มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ยุทธศษายที่ 12 ไทยมีกำลังคน สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง อนาคต	11 ทำให้เมืองและการ ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มี ความปลอดภัยมีภูมิต้านทาน และยั่งยืน	4 การพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิตให้ มั่นคง	2 การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่ ของประชาชนให้ เข้มแข็งและยั่งยืน	6.ส่งเสริม สนับสนุน งานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	7การศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน การสร้างโอกาสและ	ยุทธศษายที่ 9 ไทยมีความยากจน ข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครอง	10 ลดความไม่เสมอภาค ภายในประเทศและ	4 การพัฒนา สังคมและ	1 การพัฒนาคนและ สังคมที่มีคุณภาพ	4.การพัฒนาด้าน สังคมและ ส่งเสริมและ สนับสนุน เด็ก สตรี คน พิการ	8.สังคม สงเคราะห์ สวัสดิการ

ความเสมอภาคทางสังคม	ทางสังคมที่เพียงพอ	ระหว่างประเทศ	คุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง	ทรัพยากรมนุษย์	พิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและ ประชาชนในสังคมให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี	9.บริหาร งานทั่วไป	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมายที่ 13 ไทยมีภาพ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ โจทย์ประชาชน	16 ส่งเสริมสังคมที่สงบ สุขและครอบครัวเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ ทุกคนเข้าถึงความ ยุติธรรม และสร้าง สถาบันที่มี	4 การพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิตที่ดีให้ มั่นคง	5.การพัฒนาด้าน การเมือง - การ บริหาร	8.ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรใหม่ทัศนคติ และจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน สร้างความ โปร่งใสตรวจสอบได้		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ โจทย์ประชาชน	17 เสริมความเข้มแข็ง ให้แก่งlobalการ ดำเนินงานและฟื้นฟู หุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับโลกเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน	4 การพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิตที่ดีให้ มั่นคง	5.การพัฒนาด้าน การเมือง - การ บริหาร	9.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมของประชาชนใน การปกครองระบบ ประชาธิปไตยและการ พัฒนาท้องถิ่น	10สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	หมวดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลาง ทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่า สูง	6 สร้างพลังประจักษ์กันว่า คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมความ เป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกวัย	4 การพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิตที่ดีให้ มั่นคง	6.การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	10.การสาธารณสุขและ ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน	11 สาธารณสุข	สำนักปลัด
6 ยุทธศาสตร์	13 หมวดหมาย	17 เป้าหมาย	4 ยุทธศาสตร์	6 ยุทธศาสตร์	10 กลยุทธ์	11 แผนงาน	1 สำนัก/ 4กอง

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 กลยุทธ์..พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมต่อ												
การพัฒนาในด้านต่างๆ												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15	4,861,000	5	3,950,000	6	1,925,000	2	950,000	-	-	28	11,686,000
(2) แผนงานเกษตรและชุมชน	1	100,000	6	1,070,000	-	-	-	-	-	-	7	1,170,000
รวม	16	4,961,000	11	5,020,000	6	1,925,000	2	950,000	-	-	35	12,856,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร												
2.1 กลยุทธ์...ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร.												
(1) แผนงานการเกษตร	2	400,000	2	400,000	2	400,000	2	400,000	2	400,000	10	2,000,000
รวม	2	400,000	2	400,000	2	400,000	2	400,000	2	400,000	10	2,000,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ												
3.1 กลยุทธ์...ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.												
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และทรัพยากรมนุษย์											
4.1 กลยุทธ์...การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย												
(1) แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 กลยุทธ์...ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน												
(1) แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 กลยุทธ์...ส่งเสริม สนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 กลยุทธ์...ส่งเสริมและสนับสนุน เด็กสตรีคนพิการ คนชราผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี.												
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร 5.1 กลยุทธ์. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติ และจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 กลยุทธ์..ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปกครองระบบประชาธิปไตยและการ พัฒนาท้องถิ่น (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข												
6.1 กลยุทธ์..การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ พละกัมมัชของประชาชน (1) แผนงานสาธารณสุข	3	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	60,000
รวม	3	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	60,000
รวมทั้งสิ้น	21	60,000	13	5,420,000	8	2,325,000	4	1,350,000	2	400,000	48	14,916,000

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

สำหรับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

- ก.ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค.Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ
- (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
1	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงบ้านนายทวี ชำนาญ ถึง บ้าน นางวีระ ทองหล่อ หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่งที่ สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.04 ม.	750,000	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและ การสัญจรไปมาของประชาชน มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกช่วงไร่นาง สมพร ชำนาญ ถึงไร่นายประสงค์ ชำนาญ หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่งที่ สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 650 ม. หนา 0.10 ม.	250,000	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและ การสัญจรไปมาของประชาชน มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมการและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างฝายมีลวดลายสวยงาม ช่วงบนางสมบัติ ชำนาญ หมู่ที่ 1	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ อุปโภค-บริโภค	สันฝายกว้าง 4 ม. ยาว 20 ม.	500,000	-	-	-	-	ฝายกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้คุณภาพดีและปลอดภัย	กองช่าง
4	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตช่วง บ้านนางลำไพ เกตุแสง ถึง บ้านนางทองรัตน์ บุญทา หมู่ที่ 1	เพื่อเพิ่มการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.04 ม.	-	-	525,000	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบนคราครน้ำ ใต้ดินช่วงบ้านนางถาวร ชำนาญ หมู่ที่ 1	เพื่อสามารถระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันน้ำท่วมขัง	กว้าง 0.30 ม. ยาว 100 ม. ลึก 0.50 ม.	-	100,000	-	-	-	จำนวนรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น และระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้สะดวก และแก้ไขปัญหาท่วมขัง	กองช่าง
6	โครงการวางท่อระบายน้ำช่วงบ้านนางกลับ ชำนาญ ถึง ลำห้วยชุมปูน หมู่ที่ 2	เพื่อสามารถระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60x1.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำระยะทาง150 ม.	150,000	-	-	-	-	จำนวนรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น และระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้สะดวก และแก้ไขปัญหาท่วมขัง	กองช่าง
7	โครงการวางท่อระบายน้ำช่วงบ้านนายสุรศักดิ์ เชียววรรณ ถึง ลำห้วยชุมปูน หมู่ที่ 2	เพื่อสามารถระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60x1.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำระยะทาง 500 ม.	-	500,000	-	-	-	จำนวนรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น และระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้สะดวก และแก้ไขปัญหาท่วมขัง	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสายบ้าน ดอนมะเกลือถึงสวนหม่อนสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3	เพื่อเพิ่มการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม.	475,000	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านดอนมะเกลือ ถึง เขตบ้านอ่างทอง(ต่อหินคลุกเดิม) หมู่ที่ 3	เพื่อเพิ่มการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและ การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
10	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงบ้าน นายสาคร คงแสนคำ ถึงบ้านนายประเวท อนันต์ หมู่ที่ 4	เพื่อเพิ่มการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 148 ม. หนา 0.04 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.04 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 195 ม. หนา 0.04 ม.	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและ การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกช่วงไร่นายสาคร คงแสนคำ ถึงไร่นายสุวิช นาคโคโพน หมู่ที่ 4	เพื่อเพิ่มการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 780 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและ การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกช่วงไร่นายทรงสรร โพนทองถึงไร่นายสุวิช นาคโคโพน หมู่ที่ 4	เพื่อเพิ่มการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 ม. ยาว 1,100 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและ การสัญจรไปมาของประชาชน	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกช่วงไร่นายณอม สุวรรณรัตน์ ถึง นายเกียรติกร ชำนาญ หมู่ที่ 4	เพื่อเพิ่มการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 3 ม. ยาว 570 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและ การสัญจรไปมาของประชาชน	กองช่าง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	โครงการก่อสร้างห้องสูงโครงการเหล็กประเภทหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม.(ถึงเพื่อบอร์กลาส 4 ลูก) หมู่ที่ 5	เพื่อแก้ปัญหาบ้านไม้ อนุรักษ์-บริเวณ	ห้องโครงการเหล็กประเภทหมู่บ้าน ขนาด 10 ล.ม. (ถึงเพื่อบอร์กลาส 4 ลูก)	500,000	-	-	-	-	ร้อยละระบบประปาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีน้ำใช้ภูมิภาคบริเวณที่มีมาตรฐาน	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายสวาย คลิ่งใหญ่ ถึง บ้านนายสุวิทย์ วิจิตรจันทร์ หมู่ที่ 7	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 106 ม. หนา 0.15 ม.	350,000	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
16	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตช่วงบ้านนายสนั่น ชำนาญ ถึงบ้านนางหนู โขดบัณฑิต หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.50 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.04 ม.	200,000	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านนางตุ่น เจริญสัย ถึงบ้านนายสุวัฒน์ ชำนาญ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.	250,000	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านนางวินิตา ชำนาญ ถึงนายแพง วนาส หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4.00 ม. ยาว 88 ม. หนา 0.15 ม.	230,000	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู	เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	อาคารคอนกรีตเหล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 230 ตรม.	-	3,000,000	-	-	-	อาคารราชการที่มีมาตรฐานตามที่กำหนด	มีอาคารเฝ้ารองรับการปฏิบัติงานราชการและให้บริการประชาชน	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศพต. อบต.หนองคู	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กและผู้มาใช้บริการ	ห้องน้ำตามแบบมาตรฐานที่กำหนด	-	200,000	-	-	-	ห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน	เด็กเล็กมีห้องน้ำถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศพต. บ้านหนองเรือ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กและผู้มาใช้บริการ	กว้าง 3 ม. ยาว 6 ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	150,000	-	-	-	ห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน	เด็กเล็กมีห้องน้ำถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน	กองช่าง
22	โครงการต่อเติมรั้ว ศพต. อบต.หนองคู	เพื่อให้เด็กเล็กและทรัพย์สินทางราชการมีความปลอดภัย	กว้าง 0.90 ม. สูง 36.50 ม (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	-	100,000	-	-	รั้วมีความแข็งแรงและได้มาตรฐานที่กำหนด	เด็กเล็กและทรัพย์สินทางราชการมีความปลอดภัย	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพต. หนองคู	เพื่อมีสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ	กว้าง 12 ม. ยาว 14 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	500,000	500,000	-	อาคารอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน	เด็กเล็กมีสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพต. บ้านหนองเรือ	เพื่อมีสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ	ขนาดพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 134 ตรม.(ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	-	450,000	450,000	-	อาคารอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน	เด็กเล็กมีสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

- ก.ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ

การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ

(2) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
1	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (เพิ่มเฟส) ศพด.บ้านหนองเรือ	เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 3 เฟส	100,000 (บาท)	100,000 (บาท)	-	-	ร้อยละของการขยายเขตระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
2	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงต่ำช่วงบ้านนายสมเ้า ชำนาญ ถึง นางบุญ พจนารถ หมู่ที่ 1	เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	ระยะทาง 270 ม.	-	150,000 (บาท)	-	-	ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัย และทรัพย์สิน	กองช่าง
3	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงต่ำช่วงบ้านนางเมธีรัตน์ เหล่าภักดิ์ ถึง นายสุชาติ ไชยบัณฑิต หมู่ที่ 1	เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	ระยะทาง 370 ม.	-	200,000 (บาท)	-	-	ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัย และทรัพย์สิน	กองช่าง

(2) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองส่วาง พร้อมติดตั้งชุดโครมช่วงบ้านนายเดชา ชำนาญ ถึงบ้านนงนิยม เรืองนิตย์ หมู่ที่ 1	เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	ระยะทาง 725 ม. ชุดโครม จำนวน 4 ชุด	-	200,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนมี ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัย และทรัพย์สิน	กองช่าง
5	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงต่ำช่วงไร่นางแหลม ตำบลภูงิ้ว นายถนัดคน พงษ์สระพัง หมู่ที่ 1	เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	ระยะทาง 500 ม.	-	300,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนมี ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัย และทรัพย์สิน	กองช่าง
6	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงต่ำช่วงไร่นางคงแก้ว สังฆะมาตร์ ไร่ นางสุบิน พาโนนเขวา หมู่ที่ 1	เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	ระยะทาง 200 ม.	-	120,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนมี ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัย และทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

- ก.ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านนวัตกรรมและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมการเกษตร
- ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์
- 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเกษตร
- 2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

(1) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)				2570 (บาท)
1	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์	ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร	พื้นที่ตำบลหนองคู	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของประชาชนได้เรียนรู้การใช้พลังงานแสงอาทิตย์	ประชาชนตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์	สำนักงานรับผิดชอบหลัก
2	โครงการเทคโนโลยีการจัดการพลังงานในชุมชนที่ยั่งยืน	เพื่อตระหนักในการใช้พลังงานทดแทนให้เกิดประโยชน์	พื้นที่ตำบลหนองคู	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละของประชาชนได้เรียนรู้การใช้พลังงานแสงอาทิตย์	ประชาชนตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์	สำนักงานรับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ก.ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางกายภาพและสุขภาพมูลค่าสูง

ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

6.1 กลยุทธ์ การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
1	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 7)	เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 7	20,000	-	-	-	-	ร้อยละของจำนวนประชาชน ที่ได้รับความรู้ด้านสาธารณสุข เพิ่มขึ้น	เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบล ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและ สาธารณสุขด้านต่างๆ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
2	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 9)	เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 9	20,000 (บาท)	- (บาท)	- (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ร้อยละของจำนวนประชาชน 1. ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและ เพิ่มขึ้น 2. ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและ เพิ่มขึ้น	
3	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 10)	เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 10	20,000 (บาท)	- (บาท)	- (บาท)	- (บาท)	- (บาท)	ร้อยละของจำนวนประชาชน 1. ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและ เพิ่มขึ้น 2. ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและ เพิ่มขึ้น	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

1.ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์

(1) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	
1	สำนักงาน	(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง ขนาด 24,000 บีทียู เพื่อให้มีความพร้อมในการ ปฏิบัติหน้าที่ (ศพด. บ้านหนองเรือ)	-	200,000	-	-	กองการศึกษาฯ

2.ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

1.1 กลยุทธ์

(1) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	
2	การเกษตร	(ถังแอมเออร์สูบน้ำ) ขนาด 1แรมน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง	-	30,000	-	-	กองการศึกษาฯ

3.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ตาม

1.1 กลยุทธ์-

(1) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1	สนาม	(ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก พร้อมติดตั้ง) ศพด.อบต.หนองคู เพื่อเพิ่มความพร้อมในการ เรียนการสอน	-	-	200,000	-	-	กองการศึกษาฯ
2	สนาม	(ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก พร้อมติดตั้ง) ศพด.บ้านหนองเรือ เพื่อเพิ่มความพร้อมใน การเรียนการสอน	-	-	200,000	-	-	กองการศึกษาฯ

4.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

1.1 กลยุทธ์-

(1) แผนงานการเกษตร....

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1	การเกษตร (บัญชีนวัตกรรมไทย)	(ชุดอินเวอร์เตอร์สำหรับปั้มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์) พร้อมติดตั้ง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	สำนักปลัด

5.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 กลยุทธ์-

(1) แผนงาน ...อุตสาหกรรมและการโยธา....

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	
1	ไฟฟ้าและวิทยุ	ระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้ง	200,000	200,000	200,000	200,000	กองช่าง

6.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

1.1 กลยุทธ์-

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	
1	ครุภัณฑ์อื่น	เครื่องกรองน้ำประปา(ระบบกรองน้ำประปาพร้อมติดตั้ง)	500,000	500,000	500,000	500,000	กองช่าง

7.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1.1 กลยุทธ์-

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา....

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	
1	ก่อสร้าง	รถขุดตีนตะขาบ (ไม่น้อยกว่า 1.5 คัน)	-	500,000	-	-	กองช่าง

7.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.1 กลยุทธ์-

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป...

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลิตภัณฑ์ของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1	งานบ้านงานครัว	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (ขนาด 22 นิ้ว)	-	15,000	-	-	-	สำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ในการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอภิเชษฐ เหล่าภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู